

รายงานความก้าวหน้าดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน กองนวัตบริการสุขภาพะ

*** 1. สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรม โดย ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 2. คลังข้อมูล ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่

*** เฉพาะหน่วยงานตั้งใหม่(สตร. สปพอ. กมท. กรร. กทง. กพส. กอฉ. กนบ.)

ลำดับ	ชื่อผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง/ร่าง KM	ดำเนินการวิจัย/ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	นำไปใช้	
1	การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย	งานวิจัย	มิ.ย. 65 – ก.ย. 67				✓			กองอนามัยมารดาและทารก
2	การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ	งานวิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 67			✓				กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
3	การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 -70 ปี ในประเทศไทย	งานวิจัย	มิ.ย. - ธ.ค. 66			✓				กองอนามัยวัยทำงาน
4	พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน	งานวิจัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓						สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth	งานวิจัย	ต.ค. 65 - ก.ย. 67			✓				
6	หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตรศึกษา)	หลักสูตร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓					กองนวัตบริการสุขภาพะ

หากไม่ได้ตั้ง กพว.หน่วยงานใหม่ ให้ใช้ของหน่วยงานเดิมโดยอนุโลม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗)

1. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย : กองอนามัยมารดาและทารก

ผลการดำเนินงาน : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของ
การตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนการดำเนินงานต่อไป : ส่งผลงานตีพิมพ์วารสาร

2. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ :
กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

ผลการดำเนินงาน : ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของ แบบสอบถาม พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กโดยครู และผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม
แผนการดำเนินงานต่อไป : สัเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป spss

3. การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 -70 ปี
ในประเทศไทย : กองอนามัยวัยทำงาน

ผลการดำเนินงาน : ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการเก็บข้อมูล
แผนการดำเนินงานต่อไป : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ใน 36 จังหวัด
+ 1 (กทม.) โดย 1 เขตสุขภาพ มี 3 จังหวัด จังหวัดละ 540 ตัวอย่าง

4. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานต่อไป : ดำเนินการ บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

5. การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส่งเสริม
การเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : 1. พัฒนา Platform ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา Telehealth
2. ติดต่อประสานงานกับพื้นที่เพื่อเตรียมนำ Platform ไปทดลองใช้และประเมินผล
แผนการดำเนินงานต่อไป : ลงพื้นที่เพื่อนำ Platform ไปทดลองใช้และประเมินผลในช่วง ธันวาคม 2566 - มกราคม
2567

6. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตร์ศึกษา)
: กองนวัตบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : ระหว่างทำโครงร่าง
แผนการดำเนินงานต่อไป : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม (แพทยศาสตร์ศึกษา)